



Ảnh: BCT

Điều hành giá cả thận trọng, linh hoạt để ổn định tâm lý người dân

Đây là nguyên tắc chủ đạo của công tác quản lý và điều hành giá cả được đề ra từ nay đến cuối năm để đảm bảo chủ động điều tiết nguồn hàng, tăng lượng cung ứng cho các địa phương có dịch, cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Kịp thời đảm bảo ổn định giá cả thị trường

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là tại các tỉnh phía Nam, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu cho nhân dân. Trong đó, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu và có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường triển khai công tác quản lý, điều hành giá, ổn định giá cả thị trường... Cùng với đó là sự chung tay, vào cuộc quyết liệt của

► Hương Quỳnh

các bộ, ngành, địa phương không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại các địa phương chịu tác động của dịch bệnh. Theo đó, những mặt hàng thiết yếu như xăng, gas, điện, nước sạch, các mặt hàng nông sản, vật tư nông nghiệp, giá các dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ giáo dục và sách giáo khoa, giá thuốc, vật tư y tế, vật tư phòng dịch... đã được quản lý, điều hành nhịp nhàng, chặt chẽ. Đơn cử như xăng dầu, dù giá thế giới tăng cao, nhưng nhờ công tác điều hành linh hoạt, kết hợp với việc sử dụng Quỹ bình ổn giá, nên giá trong nước không có tình trạng tăng đột biến.

Đáng chú ý, trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, Bộ Tài chính liên tục có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị công bố giá thị

trường của các mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 để các địa phương, đơn vị tham khảo trong mua sắm phục vụ phòng, chống dịch. Đồng thời, triển khai một số nội dung làm cơ sở thực hiện đàm phán giá các loại hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện dịch vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp không có DN công bố giá...

Nhờ đó, dù việc thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ở nhiều địa phương khiến người dân có nhu cầu dự trữ, tiêu dùng thực phẩm tăng trong khi nguồn cung hạn chế và chi phí vận chuyển tăng cao, nhưng trong tháng 8, chỉ số CPI chỉ tăng 0,25% so với tháng trước, với 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá. CPI bình quân 8 tháng tăng 1,79%, lạm phát cơ bản tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kiểm soát chặt chẽ giá cả

Với dự báo rủi ro lạm phát trên thế giới tiếp tục tăng cao làm cho giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam tăng theo, các chuyên gia cho rằng, trong những tháng cuối năm, giá nhiên liệu (xăng dầu, LPG), một số mặt hàng nguyên liệu như sắt thép, phân bón có khả năng tiếp tục ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung. Bên cạnh đó, giá gạo có thể tăng nhẹ do nhu cầu nhập khẩu của các thị trường chính vẫn duy trì ở mức cao; giá thịt lợn cơ bản ổn định nhưng không loại trừ khả năng có thể tăng nhẹ do các yếu tố đầu vào cao... Chưa kể, rủi ro thiên tai bão lũ có thể làm giá một số mặt hàng tăng cục bộ tại một số địa bàn tác động nhất định tới CPI... Thêm vào đó, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), áp lực từ việc thực hiện lộ

Hiện, Công điện từ công khai giá trang thiết bị y tế đã có trên 1.600 DN thực hiện công khai giá bán (giá niêm yết theo quy định của Luật giá), có trên 60.000 mặt hàng trang thiết bị y tế công khai giá (thiết bị y tế 8.256; vật tư y tế 36.191; trang thiết bị y tế chẩn đoán In vitro 15.584) kèm theo thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các dịch vụ bảo hành, bảo trì tương ứng.

trình giá thị trường với một số dịch vụ công trong giai đoạn tới, cùng với việc triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập có thể sẽ tác động đến CPI khoảng 0,13%.



Do vậy, để thực hiện kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội giao, ông Tuấn cho rằng, trong những tháng cuối năm, công tác quản lý, điều hành giá cần tiếp tục thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động. Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh và diễn biến giá cả các mặt hàng, Bộ Tài chính đề xuất cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành phù hợp; chủ động tháo gỡ khó khăn và có phương án điều tiết nguồn hàng để tăng lượng cung ứng cho các địa phương có dịch bệnh cần cách ly, hoặc giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, quản lý kê khai, niêm yết giá theo quy định pháp luật. Tiếp tục cập nhật kịch bản điều hành giá giai đoạn cuối năm, nhất là việc tính toán, điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đảm bảo kịp thời minh bạch thông tin về giá, nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu để ổn định tâm lý người tiêu dùng và kiểm soát lạm phát kỳ vọng ■

10 DN xuất khẩu cá tra không bị áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ

Theo tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 17 (POR17) cho giai đoạn từ ngày 1/8/2019 đến ngày 31/7/2020 đối với cá tra, basa của Việt Nam.

Trong 63 DN dự kiến được rà soát ban đầu, DOC đã hủy bỏ rà soát với 28 công ty vì nhiều lý do khác nhau. Trong số 35 công ty còn lại, DOC lựa chọn Công ty CP thủy sản Nha Trang (NTSF) và Công ty CP chế biến hải sản Biển Đông (ESS) để yêu cầu trả lời bản câu hỏi điều tra. Ngoài ra, DOC cũng xác định Công ty CP trang trại xanh (Green Farms) đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất riêng rẽ.

Cục Phòng vệ thương mại nhận định, kết quả rà soát sơ bộ của DOC cho thấy, Công ty NTSF không bán phá giá nên sẽ không bị áp thuế chống bán phá giá (CBPG), còn Công ty ESS chịu mức thuế 3,87 USD/kg do DOC cho rằng không hợp tác đầy đủ. Riêng Công ty Green Farms được hưởng mức thuế 1,94 USD/kg. Các công ty còn lại trong số 35 công ty được rà soát tiếp tục bị áp mức thuế 2,39 USD/kg như các năm trước.

Như vậy, hiện nay có khoảng 10 DN xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam không bị áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ, trong đó có một số DN xuất khẩu lớn như Công ty CP Vĩnh Hoàn, Công ty CP Nam Việt, Công ty CP thủy sản Nha Trang... Tiếp theo việc ban hành kết luận sơ bộ, DOC thông báo các bên liên quan có thể gửi ý kiến, hoặc đề nghị tổ chức phiên điều trần trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ. Kết luận cuối cùng dự kiến được DOC ban hành trong tháng 1/2022.

Bộ Công thương cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), các DN xuất khẩu của Việt Nam và phía Hoa Kỳ để xử lý các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của DN Việt Nam trong vụ việc.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, sản lượng xuất khẩu cá tra, cá basa của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt khoảng 83.159 tấn, tương ứng kim ngạch khoảng 228,79 triệu USD. Sản phẩm cá tra, basa Việt Nam bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ năm 2003 và hàng năm mức thuế áp dụng đều được rà soát lại. **PV**

